

CHỈ THỊ**về việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước**

Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 19/9/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhìn chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng gia đình. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách và hộ nghèo được đẩy mạnh; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc người cao tuổi được quan tâm; số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; điều kiện sống của phần lớn hộ gia đình tiếp tục được cải thiện đáng kể, góp phần tích cực vào quá trình phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình nhìn chung chưa thường xuyên và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các biểu hiện tiêu cực trong đời sống gia đình, nhất là tình trạng ly hôn, ly thân, sống thử, không đăng ký kết hôn, tình trạng bạo lực gia đình, thanh, thiếu niên bỏ học và vi phạm pháp luật... từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác gia đình; chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành thiếu đồng bộ. Công tác truyền thông, giáo dục về đời sống gia đình chưa thường xuyên, liên tục. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình và các nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng gia đình còn nhiều hạn chế.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thông qua nhiều hình thức thích hợp, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về gia đình nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hiểu rõ hơn về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các kiến thức, kỹ năng về cuộc sống gia đình. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng các mô hình hỗ trợ, xây dựng gia đình có hiệu quả; đồng thời, phê phán những biểu hiện không lành mạnh trong cuộc sống gia đình; ngăn ngừa những tác động xấu từ bên ngoài vào gia đình.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; trước hết, triển khai tích cực các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, chú ý vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển và huyện đảo Phú Quý; phát triển đa dạng các dịch vụ xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cần hỗ trợ của các gia đình. Phần đầu hoàn thành sớm mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách và hộ nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển bền vững cuộc sống gia đình.

3. Mỗi đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, mỗi đoàn viên, hội viên phải thực sự gương mẫu trong việc xây dựng gia đình của mình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

4. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi bạo lực gia đình; xâm hại thuần phong mỹ tục; can thiệp giới tính thai nhi...; xử lý nghiêm người vi phạm chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng ông, bà, cha, mẹ theo quy định của pháp luật. Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng đấu tranh, lên án các hành vi bạo lực gia đình.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai

đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 (sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt). rà soát, xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức quản lý nhà nước về công tác gia đình; thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, huyện và xã; nâng cao năng lực hoạt động, vai trò phối hợp liên ngành về công tác gia đình. Đầu tư đủ kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp và những điều kiện cần thiết, đảm bảo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án đã được phê duyệt về công tác gia đình.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, phát động sâu rộng đoàn viên, hội viên tham gia các cuộc vận động xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo môi trường và động lực thúc đẩy cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình Việt Nam. Trước hết, tích cực triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.

7. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng